

ดูต้นฉบับข่าวได้ที่

เรื่อง	แหล่งที่มา	
ค่าโรงกลั่นน้ำมัน	แนวหน้า	https://www.naewna.com/business/659318
	Bangkok post	https://www.bangkokpost.com/business/2323458/oil-refineries-face-state-price-cap

กรุงเทพธุรกิจ • “สุพัฒนพงษ์” ยันหาหรือทุกหน่วยงานหวังคุมราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นให้เหมาะสม รับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหวังฝึกศีกษาค่าเสรี ก.ค.นี้พร้อมโชว์แพ็คเกจช่วยราคาพลังงาน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้เร่งศึกษาแนวทางดูแลราคาพลังงานเพิ่มเติม โดยเฉพาะราคาน้ำมัน ที่ได้สั่งการให้กระทรวงพลังงานไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันเพื่อศึกษาแนวทางลดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น หรือการลดค่าการกลั่นน้ำมันลง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าราคาหน้าโรงกลั่นควรจะเป็นเท่าไร หรือจะลดลงได้กี่บาท ซึ่งทางฝั่งโรงกลั่นเองก็ต้องใช้เวลาในการวางแผน ซึ่งโรงกลั่นเองก็ต้องใช้เวลาทำใจและวางแผน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบริษัท ลำพังอำนาจของกระทรวงพลังงานก็ทำได้ระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เพราะเกี่ยวข้องกับการค้าแบบตลาดเสรี ซึ่งต้องศึกษาในแง่ของกฎหมาย ทั้งนี้ ยืนยันว่าเกณฑ์ราคาที่เหมาะสมจะต้องเป็นธรรมกับผู้บริโภคแน่นอน

“ตอนนี้กระทรวงพลังงานก็เร่งหาหรืออยู่ โรงกลั่นก็ต้องใช้เวลาทำใจนิดหนึ่ง

‘สุพัฒนพงษ์’ ยันดูแลพลังงานเตรียมออกแพ็คเกจช่วยก.ค.นี้

ผสมกับการขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่ดูแลทั้งหมดเพราะหากไปบังคับอย่างเดียวก็อาจจะผิดกฎหมายการค้าเสรีได้ ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วง 15-20 ปีก่อน แต่ไม่เคยกินระยะเวลายาวนานขนาดนี้”

สำหรับมาตรการช่วยเหลือราคาน้ำมันดีเซลคนละครึ่ง และไม่ให้เกินพิกัด 35 บาทต่อลิตร ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2565 และจะสิ้นสุดลงในช่วงสิ้นเดือน มิ.ย. 2565 นั้น กระทรวงพลังงานได้หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อติดตามสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันอีกมากแค่ไหน

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังต้องติดตามกลไกของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ว่าจะสามารถมีงบประมาณเพื่อมาดูแลราคาน้ำมันได้มากน้อยแค่ไหน อีกทั้งแม้ว่ากระทรวงพลังงานอาจจะมียุทธศาสตร์ในการตรึงราคาพลังงานต่างๆ แต่หากกระทรวงการคลังไม่พร้อมที่จะดูแล

ก็จะไม่สามารถดำเนินมาตรการต่อไปได้ แต่ขอให้ใจเย็นและอยากให้ความมั่นใจว่าในช่วงต้นเดือน ก.ค.2565 จะมีมาตรการใหม่ออกมาเป็นแพ็คเกจแน่นอน

นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวถึงแนวโน้มราคาไฟฟ้าฟางงวดเดือน ก.ย.-ธ.ค.2565 ว่ารัฐบาลยังคงดูแลผู้ใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน (ประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก โดยไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มรายได้น้อยหรือกลุ่มเปราะบางต่อไปจนถึงสิ้นปี 2565 นี้ โดยผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าวที่จ่ายค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าจากการลดค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (FT) ที่ 0.2338 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานพร้อมดูแลสภาพคล่องของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้สามารถมาดูแลด้านราคาไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง กฟผ.เองถือเป็นรัฐวิสาหกิจ จะมีความสามารถในการขอกรอบวงเงินกู้ภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมได้